

## รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

### แผนกผ้า

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	เจตคติที่มีต่อวิชาออกแบบเบื้องต้น	นางสาวชนิษฐา เทพรส
2	การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี	นางสาวเมธาวี คำชู
3	การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสัมมนาวิชาชีพแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย	นายเกรียงไกร เลิศไกร

### แผนกคหกรรมทั่วไป

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาสูท (kahoot) วิชา อาหารไทยเบื้องต้น	นางสาวจันทิมา สงขาว
2.	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์	นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
3.	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการประยุกต์งานใบตอง เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานใบตอง (ประดิษฐ์กระเช้าดอกไม้) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	นายเกษมา ยาวุฒิ
4.	การพัฒนาทักษะการแกะสลักใบฉลุจากแครอทโดยใช้สื่อออนไลน์	นายเจนณรงค์ ทองเกิด
5.	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การสอนทักษะปฏิบัติการวาดภาพประกอบมาลัยตาประชุม ในรายวิชางานมาลัย	นายสุทธิชัย มีดี

**แผนกอาหารและโภชนาการ**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	นางสาวกิตติมา สุวรรณวงศ์
2	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
3	วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”	นางสาววารินันท์ ่องอาจ
4	การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการตกแตงเค้ก ในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายเจษฎา ประมวลสุข
5	รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการสอน บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมติ รายวิชาธุรกิจการจัดเลี้ยง 20404-2305 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 กลุ่มเรียน 642040404	นางสาวพิมพ์มุก หวังสบู
6	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาการประกอบอาหาร	นางชนันต์ลต์ สมิงชัย
7	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียน ออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565	นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
8	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า รหัสวิชา 20404-2107 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4	นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
9	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก รหัสวิชา 30404-2007 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning	นายภีร์วัฒน์ หน่อแก้ว
10	วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”	นายองอาจ ศรีทิพย์
11	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องกินดีชีวิตก็เป็นสุขตามหลักโภชนาการ	นางสาวคันสนี นาคน้อย
12	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3	นางสาวนลพรรณ กุฎอินทร์

**แผนกอาหารและโภชนาการ (ต่อ)**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
13	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (kahoot) วิชา อาหารไทยเบื้องต้น	นางสาวจันทิมา ทองสงค์
14	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ ในรายวิชาอาหารว่าง รหัสวิชา 20404-2103 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์	นายชาญสกุล เล้นลั่น
15	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง ของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	นางสาวมาลินี จาริ

**แผนกวิชาบัญชี**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีภาษีอากร รหัสวิชา 30201-2007 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม	นางสาวรวีสรุ สุธิ
2	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/5 แผนกพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี	นางจริยา มณีโรจน์
3	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับชุดฝึก วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี	นางสาวนารีรัตน์ อู่สกุลวัฒนา
4	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางรัชณี ดวงกาล
5	เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้อีกเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการค้าทางภาษี และการคำนวณโดยสร้างชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวเยาวพร สุขพรมมา
6	การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด	นางเพียงใจ ทองสาลี
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 กลุ่ม 2 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 รหัสวิชา 30201-2006 โดยการพัฒนาสื่อการสอน	นางกนกกร พรหมวิเศษ

**แผนกวิชาบัญชี (ต่อ)**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะผ่านสื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 (รหัสวิชา 30201-2003) สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางลักขณาภรณ์ รอดบน
9	ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึกทักษะรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี	นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการกระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้วยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)	นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
11	เรื่อง สร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ กลุ่ม ๔ แผนกวิชาการบัญชี	นางสาวเฉลิมพร บัวพา
12	การศึกษาผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการบัญชี	นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป์
13	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวคัทลียา เย็นใจ

**แผนกวิชาการตลาด**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปโดยใช้รูปแบบองค์ประกอบของแผนธุรกิจบูรณาการกับSCAMPER Technique	นางฉวีวรรณ จันทรชิต
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้สื่อนำเสนอ Microsoft PowerPoint ในรายวิชาศิลปะการขาย เรื่อง หลักการศิลปะการขาย	นางสาววัชรี บุญกล้า
3	ส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ	นางศรีแพร วิชัยดิษฐ์

**แผนวิชาการตลาด**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
4	“การพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลโดยใช้กิจกรรมการไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) จำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาการตลาดดิจิทัล (30202-2103) สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี”	นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพย์อารงค์
5	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาการขายเบื้องต้น (20200-1003) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนุธิดา พุดคง

**แผนวิชาการเลขานุการและการจัดการ**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน leader learn “ผู้นำแห่งการเรียนรู้” สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจัดการประชุม รหัสวิชา 20203-2009 “หน่วยที่ 3 รูปแบบการจัดประชุม” ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาวิชาการเลขานุการ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	นางอภิญา กิรติสุวรรณ์
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสร้างตารางโปรแกรม Excel รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาการเลขานุการ	นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับกระบวนการปฏิบัติ วิชาสัมมนาการจัดการ (30215-2007) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาการจัดการ	นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
5	การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการ โดยใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก	นางสุนทรียา ขนายน้อย

**แผนวิชาการเลขานุการและการจัดการ (ต่อ)**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
6	การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนดีขึ้นในรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียนชั้น ปวช.2/3	นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
7	การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน 20001-1004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวชินาบุรณ์ จินตณุกูล

**แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมตารางงาน เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณนักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาเลขานุการ โดยใช้สื่อการสอนบนเว็บไซต์	นางชนานิศ มีพฤษ์
2	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ การเรียนการสอน “การประยุกต์การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์” ในรายวิชา 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานธุรกิจคหกรรม แผนกวิชา ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางเสาวณีย์ ไกรนุกูล
3	การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม ธุรกิจ รหัสวิชา 30204-2004 ภาคเรียนที่ 2/2565	นายจักรกฤษณ์ ภูทอง
4	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ Google Site วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	นายวินิต สืบสอน
5	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการพัฒนา เว็บไซต์ทางธุรกิจ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใช้วิธีท่องจำ	นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
6	การใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย MIT App Inventor รายวิชาวิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก	นายอารมณ์ ดิษฐ์คล้าย

แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
7	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30200-0013 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนวิชาการจัดการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP	นายธีรวิฑูร ทองปากพั่ง
8	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม โดยใช้วิธีการ ส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) พร้อมลงชื่อชิ้นงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนวิชาการโรงแรม	นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
9	การพัฒนาทักษะการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางทำการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเกม วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565	นางสาวนฤมล โสภา
11	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน ของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม
12	การพัฒนาทักษะการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางทำการของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
13	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากฎหมายพาณิชย์ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวกศพร พรบุรพา
14	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ผังงาน รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยสื่อมัลติมีเดีย	นายกฤษฎา อำนาจเจริญ
15.	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม โดยใช้วิธีการ ส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) พร้อมลงชื่อชิ้นงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนวิชาการโรงแรม	นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์

### แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1.	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา30200-1001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาดโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP	นางสาวสุพิชญา รักแดง
2.	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20000-2001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการตลาด โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP	นายอรรถนัท จันทรา

### แผนกวิชาการโรงแรม

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1.	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องตัดและการผสมเครื่องดื่ม ปวช.๒ สาขางานการโรงแรม	นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
2.	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการดำเนินงานโรงแรม โดยใช้สื่อ powerpoint	นางวารภรณ์ เยาวส์แสง
3.	การพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรมด้วยแบบฝึกออนไลน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1	นางสาวจันทนา ศฤงคาร
4.	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้“ชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์และการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการจัดเตรียมห้องพักของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม	นางเกษศิริรินทร์ จันทร์ส่งแสง
5	การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้าง google form	นางสาววิภารัตน์ ศรีดำ
6	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2	นางสาวรังสิมา นุ่มคง
7	การพัฒนาทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดทักษะการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ	นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง



แผนวิชาการท่องเที่ยว

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว	นางสาวสรลดา พันธุ์ครุฑ
2	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน วิชา ทฤษฎีการท่องเที่ยวภาคกลาง กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวณนิชรา ชุมณี
3	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะการให้บริการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยการปฏิบัติการให้บริการของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ	นางสาวกรรณิการ์ นาคทองแก้ว
4	การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวอลิษา สวนอินทร์

แผนวิชาการออกแบบ

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส 20302-2110 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ	นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสื่อรูปภาพประกอบการสอน วิชาการออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย รหัส 20302-2102	นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
3	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้สีเพื่องานออกแบบ	นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง

### แผนกวิชาจิตรศิลป์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการวาดเขียนหุ่นนิ่ง โดยใช้วิธีสร้างสื่อ อัดวีดีโอคลิปลงช่อง Youtube ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2	การแก้ปัญหาทักษะการวาดภาพต้นไม้ และ พุ่มไม้ในงานจิตรกรรม ทิวทัศน์ ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 แผนกวิชาจิตรศิลป์	นายพุดพิงค์ วงศ์วรรณ
3	การพัฒนาทักษะองค์ประกอบศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาจิตรศิลป์ โดยใช้ชุดฝึกผ้าบาติกสีธรรมชาติ	นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน

### แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาทักษะการจัดแสดงผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project Based-Learning) รายวิชา การพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์ เรื่อง โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP นวัตกรรมงานกราฟิกเพื่อต่อยอดสู่ บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก	นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2	การศึกษาค้นคว้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ด้วยจัดการเรียนการรู้แบบ 4 MAT	นางสาวอังคณา พรหมไทย
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา เรื่อง การออกแบบงานโฆษณา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	นางสาวณัฐมน หนูชัย
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสิ่งพิมพ์ดิจิทัลโดยใช้วิธีการสอนเทคนิคกระบวนการปฏิบัติ	นางสาววรรณิการ์ สัมพันธ์
5	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวีดีโอคอนเทนต์ 30308-2004	นายวัชรินทร์ สังข์งาม
6	การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงานโมชั่นกราฟิก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์

แผนกสามัญสัมพันธ

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาสื่อการสอนวิชาศาสตร์พระราชา โดยใช้ e-learning ผ่านทาง Google classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (kahoot) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
3	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องโครงการวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการระดับชั้น ปวช.	นายสามารถ เนียมมณี
1	การสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ และการวางแผนการทดลอง (30000-1403) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	นางสมควร ปานโม
2	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ซึ่งใช้รูปแบบการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป นักเรียนระดับปวช.3/1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
3	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. 2/1 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง
4	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรมรหัสวิชา 20000 1304 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
5	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนในระดับชั้น ปวส. 1/3 การโรงแรม ทวิภาคี	นางสาววิชชุดา เครือแพ
6	การเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอย่างมีวิจารณ์ญาณในรายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) plus ซินเนคติกส์	นายธีภพ เสือคำรณ

แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
7	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เรื่องปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/2 สาขาธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง
8	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้บทสนทนาในหนังสือเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายศุภกิจ ภูวรกิจ
9	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดอกเบี้ย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ดอกเบี้ย รายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการระดับชั้น ปวช.	นายอนุศาสน์ มีนุ่น
10	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.1 เรื่องการคำนวณค่าไฟ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์	นางสาวมิ่งมกล ทองท่าอาจ
11	พัฒนาแผนการสอนในการก้าวเท้าจังหวะปีกินเพื่อการเรียนรายวิชา สีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ รหัสวิชา 30000-1609 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 แผนกวิชาโลจิสติกส์	นายเวสารัช อนุพงศ์
12	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกการตลาดโดยใช้ชุดฝึกเพลงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	นางสาววรินทร์ จันทรัชิต
13	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1/2 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวกมลทิพย์ เฮ่งศิริ
14	ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปัญหาการทุจริตและผลกระทบของการทุจริตของนักศึกษาระดับปวส.1/1 แผนกวิชาการจัดการ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2565	นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
15	การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่างในกีฬาบอลเลย์บอล	นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
16	ผลของการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มีต่อพฤติกรรมการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นางสาวมัทนียา สุทธิรักษ์

แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
17	การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ	สิบเอกศิริราช กรีไกรนุช
18	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาการโรงแรม	นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
19	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
20	ผลของการใช้เทคนิคการสอนเรื่องเทคนิค การใส่เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก	นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
21	การใช้การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	นายชานนท์ ชูบุรี
22	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 การออกแบบประเทศไทย (20000-1502 ) เรื่อง กรุงสุโขทัยระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้อินโฟกราฟิกกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช 1) แผนกการออกแบบ	นายธนวัต สังข์ปาน
23	พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 การออกแบบ	นางสาวอัมพิกา บุญเกียรติ
24	ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อการสอนโดยใช้ Application LED Banner ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นปวช.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวรัชณี บิดา